

อิสลาม?

กับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ



หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิม หรือคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม และมุสลิมที่ต้องการแนวคำตอบไว้สำหรับตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอิสลามในเรื่องพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้อ่านเป็นคนต่างศาสนิกก็จะทำให้คุณรู้จักศาสนาอิสลามมากขึ้นในระดับหนึ่ง

หนังสือของชาวต้นไม้นี้ เดิมเป็นรูปแบบการตอบคำถามแบบสั้นๆ กะทัดรัด ส่วนฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหาสาระมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีเวลาอ่านและสนใจจะหาคำตอบที่เคลือบแคลงใจ โดยทั้งสองฉบับได้มีการพิมพ์เป็นครั้งที่สองแล้ว เนื่องจากว่ามีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

..ชาวต้นไม้..

ผมขอเกริ่นนำให้ทราบถึงโครงสร้างของศาสนาคร่าวๆก่อนดังนี้...

อิสลาม เป็นชื่อศาสนา ซึ่งตามรากศัพท์แล้วมีสองความหมาย คือ 1.)สันติ
2.)การยอมจำนนต่อเจตนารมณ์ของพระเจ้า แน่หนอนครับเมื่อมีการน้อมรับ
และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระเจ้า มันจึงจะทำให้เกิดความสันติ

มุสลิม หมายถึงคนที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือมีความหมายว่า “ผู้ที่ยอม
จำนนต่อเจตนารมณ์ของพระเจ้า”

จากตรงนี้ท่านคงแยกแยะออกแล้วนะครับว่า “อิสลาม” คือศาสนา
ส่วน “มุสลิม” คือคน ดังนั้นเวลาท่านเห็นคนมุสลิมไปทำชั่ว ไปกินเหล้า ไปตี
หัวคน ก็อย่าบอกว่า “อิสลาม” ชั่ว! แต่ให้ใช้คำว่า “มุสลิม” คนนั้นชั่ว!

ประการต่อมาให้ทราบว่าอิสลามไม่ใช่ชื่อ “เชื้อชาติ” (เช่นไทย, จีน,
ฝรั่ง, แชก) ดังนั้นก็อย่าเข้าใจว่าอิสลามคือแชนก! หรือไปเข้าใจว่าแชนกคืออิส
ลาม! เพราะแชนกนั้นมีหลายศาสนาเหลือเกิน โดยเฉพาะอินเดีย, เนปาล, ศรี
ลังกา ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ (อย่าลืม
สิครับว่าศาสนาพุทธมาจากไหน?)

ฉะนั้นในเมื่ออิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของผู้สร้างสรรพ
สิ่งทั้งปวงในสากลโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย อิสลามจึงเป็นศาสนาของมนุษย์
ทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์นับตั้งแต่อาดัมมนุษย์คนแรกที่เกิดมาบนโลกจน
กระทั่งถึงยุคสุดท้ายของมนุษยชาติ โดยมีศาสดาจำนวนมากมายที่พระผู้เป็น
เจ้าได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาของพระองค์ เพื่อมนุษย์จะได้ดำรง
ชีวิตอยู่บนโลกอย่างมีศีลธรรมและมีความสุขสงบสันติ และจะได้รับผลตอบแทน
ในโลกหน้า โดยมีศาสดาคนสุดท้ายแห่งมนุษยชาติก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนั้น
เอง ถึงแม้ท่านจะเป็นคนอาหรับ แต่ศาสนาที่ท่านนำมาไม่ได้ถูกจำกัดไว้กับ

ถือเฉพาะคนอาหรับเท่านั้น แต่มันเป็นศาสนาสำหรับมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าจะ
ผิวขาว, ผิวดำ หรือผิวเหลืองก็ตาม

เอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจแก่นของศาสนาแล้ว เราก็มาดูเรื่องข้อสงสัย
เกี่ยวกับอิสลามกัน ซึ่งถึงแม้คำถามหรือข้อสงสัยเหล่านี้บางข้อก็ไม่ใช่ว่าจะ
เป็นหลักสำคัญของศาสนา แต่ก็มักจะเป็นคำถามที่คนถามบ่อยเพราะเป็น
ส่วนที่ทำให้มุสลิมมีความแตกต่างไปจากศาสนิกอื่นนั่นเอง

โดยหลักการแล้ว เหตุผลของมุสลิมที่จะกระทำการสิ่งใดก็เนื่องจากพระ
เจ้าสั่งหรืออนุญาตให้กระทำ และมุสลิมจะไม่กระทำการสิ่งใดก็เนื่องจากพระเจ้า
สั่งห้ามไม่ให้กระทำ มันเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับมุสลิม แต่สำหรับคน
ต่าง ศาสนิกอาจมองว่าเหตุผลยังไม่เพียงพอหรืออาจมองว่ามุสลิมนั้นเป็น
ประชาชาติที่ไม่นิยมใช้เหตุผล ..ดูเหมือนจะใช้ศรัทธา แต่ว่าไม่ใช่!

ที่ถูกต้องคืออิสลามสอนให้ใช้เหตุผลใช้ปัญญาในช่วงแรก และให้ใช้ความ
ศรัทธาในช่วงหลัง...

อิสลามสอนให้มนุษย์ใช้เหตุผล ใช้ปัญญา และสามัญสำนึกในการ
“แสวงหาพระเจ้า” อิสลามจะไม่สอนให้มนุษย์ศรัทธาพระเจ้าด้วยวิถึมงาย
หรือใช้วิธีการรอกฎาภิหารีย์เพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริง แต่อิสลามจะสอนให้
มนุษย์ได้ใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติ ..ให้ใคร่ครวญอย่างหนักว่าใครคือผู้
สร้าง ..ให้ใคร่ครวญอย่างหนักว่าใครคือผู้ที่ควรแก่การถูกสักการะบูชา ..ให้
ใคร่ครวญอย่างหนักว่าศาสนาไหนกันแน่ที่เป็นสัจธรรม ..ไม่ใช่สักแต่เพียง
หลับหูหลับตานับถือศาสนาหรือความเชื่อตามบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย และ
เมื่อหาข้อสรุปลงเอยได้แล้วว่า สรรพสิ่งทั้งปวงนั้นมีผู้สร้าง มีผู้บริหาร มีผู้คุม
กฎธรรมชาติ และผู้สร้างนั้นมีอยู่หนึ่งเดียว และนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาคนสุด
ท้ายที่พระองค์แต่งตั้งให้มนุษย์เชื่อฟัง และอัล-กุรอานคือคัมภีร์เล่มสุดท้าย

